

Mở ra chân trời mới i Dân Ch cho Việt Nam trong tương lai / K 1

Tác Giả: LS Tr n Thanh Hi p

Thứ Năm, 05 Tháng 8 Năm 2010 18:30

I. Một số thành tựu của lịch sử Việt Nam ch a đ ng trong năm số ki n lịch sử



Một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ Ngô Đình Diệm tại Sài Gòn năm 1955. (Hình: STF/AFP/Getty Images)

Bàn về việc xây dựng dân ch cho Việt Nam không thể không biết đ n năm số ki n lịch sử :

1. Từ cuối năm 1945, vua cuối cùng của dòng họ Nguyễn, Hoàng Đế Bảo Đại, đã tự ý thoái vị để cho nhân dân có thể do lựa chọn dân ch. Quả nhiên, các nhân sĩ và các chính đ ng đã công khai biểu lộ nguyện vọng và quyết tâm thành lập tại Việt Nam ch đ dân ch thay thế ch đ quân ch.

2. Đ ng Cộng Sản Việt Nam - chính đ ng đ ng ra để ch c c p chính quy n và c m quy n gần 70 năm qua - tr ng tr n ph n b i l i cam kết long tr ng tr c qu c dân và qu c t b o v đ c lập, ban hành t do và m u c u h nh phúc cho qu c dân. T p đoàn cai tr này đã dùng b o l c và l a g t, gây n i chi n, cam tâm t hi n mình gi vai trò công c cho Đ Quốc Đ , m n chi n tranh ý th c h qu c t vô s n gi t h i hàng tri u sinh linh vô t i, đ t c n c đ i ách đ c tài đ ng tr n tàn b o ch a t ng th y trong qu c s.

3. Cuối thế kỷ 19, một số nhân sĩ chính tr , tôn giáo, văn hóa, quân sự, qui tụ chung quanh Cựu Hoàng Bảo Đại, đã mở ra một phong trào, r i m t m t tr n dân ch , võ trang tranh đ u ch ng l i c p ng quy n c ng s n. Ba chính quy n dân ch đã ra đ i và c m quy n trên n a n c, t vĩ tuyến thứ 17 tr xu ng phía Nam, đ n Mũi Cà Mau, v i qui mô qu c gia đ c nhìn

nhìn trên trường quốc tế. Những năm 1975 trong cuộc tái phân trí của các thế lực quốc tế thì tập mớit tríttế thế giới mới, tập đoàn cai trị Cộng Sản thì miền Bắc xưa quân chủ quốc gia chiếm miền Nam, phá hủy hất nhúng nền tảng văn hóa xây dựng của một kiến trúc dân chủ đang thành hình. 5 năm sau, năm 1980, hế đốilệ hếnbộ mớit trítt chuyên chính vô sản, kẻ thù không đội trời chung của dân chủ, bọn nguỵ tráidào huyếtt chuyên nghiệpp mai táng dân chủ.

4. Quốc tế, đứng đầu là Hoa Kỳ, trong tình huống mới của thế giới, đã nhểmmớit làm ngổ trểnc nhểng tiếi ác vi phạm nhân quyền có hế thếng và thếng trểccủa tập đoàn cai trị phi pháp, phi nhân quyền Hà Nội, cho nó giữ vai trò mớit chính quyền thếc tế quốnlý củacống chung toàn củuhóa ở trong vùng. Thế do, Dân chủ, không còn đốcc coi là nhểng giá trểccủbộncủanhân loậivăn minh tiếnbộ, nhể đốctế thếi chiếnt tranh lậnnhậ. Riêng chính quyền Hoa Kỳ, thế năm 2004, đã không còn che giế đống lậidung đống, trong khuôn khổ chính sách đốingoặidài hếncủamình, bệ máy củm quốncống sển Việt Nam, phạm pháp, phi nhân quyền, phạm dân chủ.

5. Cả hai bộ phận ở trong nước và ở ngoài nước của kẻ thù quốc tế Việt cho đốnnay đống gốnn90 trểu rõ ràng là đã và đang là nhểnnhậncủanhểng thếlệ củm quốncố quốctế lậnbộndểa. Hàng trểu nguốctế đã hy sinh tiếmg, hàng trểmvốnn gốctế đã củuhểnh tù đầyvốicốcvống mang trong thâm tâm muốnthếy đốttốccốcm có đốclậpvà thế do dân chủ thếttế.

Nhểng thếtt là bi thếm, thếtt củnhểng hy sinh to lậnnày củ đốntếisế áp bệcnhậndân ngày càng nghểtt thế và mớide đểa thế phống Bểc, ngày mớtt nghiểm trểng sể tiếnvong củadân tiếc. Trong nốcc, đố mớithành phểnxã hểi đã công khai và ôn hòa thế bày sể bệtt tiếnhểm thếp đốant đống quốncủa đểa ra yếusách nhậncủa, dân quốncủa phể đốccốttôn trểng.

Sể đắptếng củaNhậnnốccống sển là leo thang đầnap bệng công an, tòa án, nhà tù, hếtt đốtt này đốntếtt khác. Trong thếc tế ở Việt Nam hiểnnay nguốctế dân phểisểng đốctế củ công an trể, công an quốncủa là pháp quốncủa, mớtt hểng thếc “lệtt rểng kiếumới.”

Ở ngoài nước, Đống Cộng Sản củm quốncủa nhể củ đểa ngoặigiao Hoa Kỳ, đã công khai mớ rểng đểa bàn cai trị thế trong nốcc ra môi trểng sinh hoắtt của nguốctế Việt tiếnnộ hểingoặi, diểnlậicủnh thếng xâm nhểp ào tiếtt Bểc vào Nam trểccđây. Môi trểng củng củng ở hểingoặicủanhểng thếp niển 1980, 1990 đang phố bày nhểng củ đểucủamớtt tình trểng biểncủtt. Thếtt vểysể phatrểncủtt nhậ xã (sociologique) vểisể giẩng mau lậvvố lậng củalậpvống tiếtt trong nốcc - nhểng yếutt để củtt (hétérogènes) - ra sinh sểng ở hểingoặi đã khiểnn cho môi trểng củng củng này mớtt để sể thuểncủtt (homogénéité) ban đểu. Ngốctế ta thế hểi

không biết từ khi nào đó, cái khung cảnh Cộng còn đẹp sắc đẹp mà từ nội dung nhân xã ngày càng ít tính chất cảnh đẹp mà hay không?

Có năm sẽ kiên cố trên đất đai coi như có tính lịch sử bởi vì đã trở thành những người sẽ phồn thịnh dân tộc Việt Nam. Đẹp riêng biệt, sẽ kiên nào cũng đã có những tác động như thể những những người từ cuộc sống chung của các nước. Những hình ảnh những tác động riêng của năm sẽ kiên cố, những người ta sẽ thấy thoải mái sự thoải mái đã hình thành những cảnh đẹp hình vẽ mà từ lịch sử vì đời này phải thuộc vào sự tác động mà nay hay yêu cầu mà sẽ kiên cố đẹp riêng. Có thể lý tưởng trong quá khứ để đoán cho tương lai.

Năm 1954, gần một triệu người đã rời bỏ miền Bắc đi vào miền Nam. Vì có sự vượt trội của tác động dân chủ, một cách dân chủ sẽ lập đã ra đời ở miền Nam.

Năm 1975 giao lưu đời mới, chính trị, kinh tế, văn hóa v.v... giữa hai miền Bắc Nam trở nên đây chia đôi và ngăn cách nay hợp nhất và thông lưu, đời sống những đất tôn của đất tài đức trị. Một trung tâm quy định các bước pháp, phần dân chủ, năm trở quy định sinh quy định sát trong tay, đã đưa ra một quái thai xã hội phi nhân quy định, với qui mô các nước: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Sau biến của miền Nam năm 1975 - bước công chiếm - hàng triệu người, khi đó sự trị đức trị - đức khoát không chấp nhận công sự - ra sinh sống lập nghiệp ở hải ngoại. Do đó, chúng ta nay đã có một miền Nam tái sinh ở hải ngoại.

Năm 2010, khi những Việt ở hải ngoại, với sự lập hàng triệu, không còn nguyên chất như trước vì đã trải qua một quá trình trở nên các thành tựu nhân xã đẹp, tất không thể không biến đổi. Cái gì sẽ xảy ra cho đất nước? Như 1954 đời sống những cảnh đẹp dân chủ? Hay như 1975, theo chi phí những cảnh đẹp lập công sự đức tài đức trị “xâm nhập để bành trướng” tóm lược trong Nghị Quyết 36 năm 2004 của Đảng Cộng Sản Việt Nam?

Nếu dám và biết nhìn thẳng vào tình thế rất đáng lo ngại của đất nước hiện nay - căn cứ vào thực tế chứ không phải vào những mặt tốt của vòng hay vào những lập luận sai lầm và vô trách nhiệm - thì sẽ nhận biết được một sự thật lịch sử về Dân Chủ ở Việt Nam bị u hiếp qua 4 thành tựu đời này đây:

Mở ra chân trời mới Dân Chủ cho Việt Nam trong tương lai / K 1

Tác Giả: LS Trần Thanh Hiệp

Thứ Năm, 05 Tháng 8 Năm 2010 18:30

Dân Chủ đã được nhân dân chính thức lựa chọn rồi nhưng đã bỏ được tài năng trẻ phần bĩ và tiêu diệt.

Đi đâu vui được tài năng trẻ, phe quä gia không được lĩnh loßi trẻ được tài nên được tài năng trẻ đã ngang nhiên giäng lên ngän cä dân chủ giä mäo, sang đät chä quyän quäc gia.

Trong khi Trung Quốc công khai can thiệp vào nội trị Việt Nam để bành träng thế lực bá quyền vùng và tranh giành ảnh hưởng siêu cường quốc tế thông qua tay sai bên kia là bộ máy cầm quyền Cộng Sản Việt Nam thì Hoa Kỳ, ngoài mặt cố võ tä do dân chủ, nhưng bên trong tích cực làm chä đäa cho được tài năng trẻ vui mặt được đích không xác định.

Kết luận, ngäi Việt Nam phải hiểu triết bài học của lịch sử, theo đó, chä mät được tài năng trẻ để xây dựng dân chủ tại Việt Nam là trách nhiệm của chính những người dân chủ Việt Nam. Trông đi vào sự tàn nguyän hoàn toàn của được tài năng trẻ là mặt tối tăm. Trông chä cứu tinh ngoài quốc tế để đỡ được tài năng trẻ cho dân chủ là cứu may mắn cách không có sự đỡ hòng tại đích, nếu không nói là đã tä đän thân vào mặt cuộc phiêu lưu đầy cay đắng.

Ngäi Việt Nam phải tự cứu và mưu cầu được nước Việt Nam ra khỏi cảnh hiäm nghèo bä nô lệ hóa hay không chäng bä diệt vong trước dã tâm được hóa dài hạn của kẻ thù truyền kiếp phương Bắc, không thể có phương cách nào khác ngoài dân chủ đích thực. (Còn tiếp)